

# ĐÔNG HƯNG Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đông Hưng đã phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để học sinh tu dưỡng, rèn luyện, cùng nhau thi đua học tốt.



Cô và trò Trường Mầm non Đông Hoàng (Đông Hưng) trong giờ kể chuyện.

**Đ**ồng chí Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Công an, các trường học trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác bảo đảm an ninh trường học. Hàng năm, 100% trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường còn xây dựng nhiều mô hình phù hợp với từng cấp học, đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh học đường, được nhân dân và phụ huynh đánh giá cao, học sinh tích cực hưởng ứng. Các trường THPT, THCS phối hợp với ngành Công an tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông... cho trên 24.000 giáo viên, học sinh. Duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn và mô hình công an xã có học sinh theo học tại các trường THPT phối hợp với nhà trường bảo đảm an ninh, an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, cam kết, nhắc nhở đối với chủ các cơ sở cấm đồ, kính doanh Internet, bi-a, hàng quán trước cổng trường học, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật để học sinh không bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh ở ngoài trường học, ảnh hưởng đến việc học tập, phát triển nhân cách của các em. Đồng chí Trần Vũ Dương, Trưởng Công an xã Liên Giang

cho biết: Để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, Công an xã đã phối hợp với các nhà trường và các thôn du trì hiệu quả 5 mô hình thực tiễn, đồng hồ tự quản về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đột xuất tại các nhà trường nên năm học vừa qua các trường trên địa bàn không xảy ra mất trật tự an ninh, an toàn giao thông, không có học sinh đánh nhau, không mất tài sản. Huyện đoàn và đoàn thanh niên các xã, thị trấn cũng vào cuộc rất tích cực, thường xuyên phối hợp với các trường thực hiện tốt phong trào cánh én báo tin, hóm thủ giúp bạn, phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp... Ngoài ra, mỗi trường còn có các giải pháp khác nhau để luôn là điểm đến thân thiện, an toàn của học sinh. Thấy giáo Nguyễn Duy Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh cho biết: Để xây dựng an toàn trường học thân thiện, an toàn, nhà trường đã triển khai thực hiện đồng thời 6 giải pháp chính gồm: làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh với phương châm “mua dấm thắm quí; xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội để quản lý, giáo dục học sinh thông qua tin nhắn điện tử hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp; xây dựng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm vững về chuyên môn, có tinh thần, trách nhiệm cao; kiểm tra nội bộ học sinh thông qua tổ bảo vệ, giáo viên và đội cờ đỏ; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt và nhắc nhở, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm theo hướng tích cực để cùng nhau tiến bộ. Do vậy, năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá của nhà trường chiếm trên 95%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỹ

thi THPT quốc gia, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng. Trước tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn thương tích có chiều hướng gia tăng trên cả nước, các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng càng chú trọng hơn công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, nhất là phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non. Cô giáo Vũ Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Xá cho biết: Không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhà trường còn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đầu tư bình chữa cháy, bình nước chữa cháy, cấm hút thuốc trong trường học, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên; phụ huynh phải ký nhận trẻ hàng ngày vào sổ; chọn thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc. Nhà trường còn mời chuyên gia về dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm. Năm học 2018 - 2019, 100% trẻ được bảo đảm an toàn, không có trẻ nào bị tai nạn thương tích hay ngộ độc thực phẩm. Bước vào năm học 2019 - 2020, ngoài việc chuẩn bị cho học sinh những điều kiện tốt nhất để học tập, các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng còn chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sao nhi đồng, đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, tình nguyện; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh, nhất là học sinh hư, học sinh cá biệt... để mỗi ngày đến trường đối với các em là một ngày vui.

THU HIỀN

# Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc

Kỳ 2: Vì Hà Giang phát triển

“**C**ó người đùa với tôi: Lên Hà Giang là sống trong đá, chết nằm trong đá. Nhưng tôi bảo: Dù thế, vẫn phải kiên cường vượt khó đi lên” - chia sẻ sâu sắc và ấn tượng ấy của nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Giang Tô Hữu Xuân (quê xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cũng là tình cảm chung của bao thế hệ người con quê lúa đã và đang gắn bó, chia sẻ, chung sức xây dựng Hà Giang - quê hương thứ hai của họ thêm phát triển, vững mạnh toàn diện.

Năm 1976, rời đồng bằng phì nhiêu để đến vùng cao biên giới, chàng cử nhân tài chính kế toán Tô Hữu Xuân tự nhủ “Khó khăn khắc phục, vì Hà Giang phát triển” khi chứng kiến những trăn chuyên nơi địa đầu Tổ quốc. Ví như những huyện phía Tây của tỉnh giao thông đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, núi cao, vực thẳm. Còn các huyện phía Bắc không chỉ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất mà còn được bao phủ bởi điệp trùng núi đá tai mèo khiến cuộc sống đồng bào vốn đã khó lại thêm khó khi thiếu đất sản xuất...

Trải qua nhiều cương vị với những bước trưởng thành trong công tác, năm 1992, ông Xuân được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Giang và 4 năm sau trở thành Cục trưởng. “16 năm làm lãnh đạo ngành Thuế tỉnh Hà Giang, trong đó có 12 năm trên cương vị người đứng đầu, tôi luôn trăn trở với công việc; không ngại nắng cháy, mưa rừng, vượt núi đá tai mèo, cùng đồng nghiệp chốt trên đường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ biên giới về nội địa... để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác cho ngân sách nhà nước. Điều này góp phần đưa số tiền thu nộp ngân sách nhà nước năm 2007 của Hà Giang tăng gấp 16 lần so với năm đầu tách tỉnh Hà Tuyên (1997)” - nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Giang Tô Hữu Xuân chia sẻ. Đặc biệt hơn, từ vai trò lãnh đạo của ông Xuân cùng sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, giai đoạn 1992 - 2008, ngành Thuế Hà Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba; Được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tặng nhiều bằng khen...

Cùng như ông Xuân, qua rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn, nhiều người con của Thái Bình đến từ các xã: Thái Thụy, Thụy Phụng, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), Đông Sơn (Tiền Hải), Phú Châu (Đông Hưng), Quang Lich (Kiến Xương) đã chứng minh sự ưu tú, vươn lên vị trí quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Điển hình như anh Phạm Đình Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang; chị Nguyễn Thị Hoà, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa,



Cột cờ Lung Cú (Hà Giang).

Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang; anh Vũ Đình Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Quang; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Xuyên Bùi Văn Toán; Phó Trưởng phòng Thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang Nguyễn Thuận Hải hay Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Văn Hoàng Văn Thịnh...

Không chỉ góp công sức, trí tuệ xây dựng các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhiều người con quê lúa còn trở thành doanh nhân thành đạt trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc... Không ít doanh nghiệp được biết đến là đơn vị tiên phong, “cánh chim đầu đàn” trong các lĩnh vực của tỉnh Hà Giang, điển hình như: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Bình Vàng - đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Đại Sơn 89 (khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên) do ông Phạm Công Thành, quê xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình làm chủ đã trở thành địa chỉ hàng đầu của tỉnh Hà Giang trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe. “Từ khi thành lập (tháng 10/2011) đến nay, đơn vị đã đào tạo, sát hạch lái xe hạng B1, B2, C cho trên 7.500 học viên. Điều này giúp học viên tiết kiệm thời gian, chi phí vì được đào tạo lái xe ngay tại địa phương thay vì phải đi các tỉnh lân cận (Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái...) như trước đây” - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Bình Vàng Đinh Văn Hoa (quê thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chia sẻ.

Trên thương trường, không chỉ có các hãng nam lập chiến công hiển hách mà còn xuất hiện nhiều “bóng hồng”, xuất thân từ các xã Thụy Quỳnh, Thái Thành (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sẵn sàng đương đầu với “tuyển lửa” phát triển doanh nghiệp. Điển hình như chị Phạm Thị Lý, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Hà Giang (tổ 9, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang). Sau khi thành lập (năm 2009), Công ty của chị trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của tỉnh Hà Giang với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, bảo tồn, phát



Sản xuất chè theo quy trình VietGAP giúp gia đình ông Phạm Bá Kỳ, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang (Hà Giang) nâng cao thu nhập.

triển các loài dược liệu quý như: dương quy, đảng sâm, hà thủ ô... Chị Vũ Thị Hà hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Hà (tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang) trực tiếp quản lý chuỗi nhà hàng Hạnh Phúc (phường Trần Phú), Khách sạn Công đoàn, Khách sạn Hoàng Anh (phường Nguyễn Trãi) và khu du lịch sinh thái Trường Xuân Resort không chỉ có khung cảnh nên thơ bên dòng sông Miện, vị trí đắc địa ngay cửa ngõ công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đổng Văn mà còn được du khách đánh giá là resort đẹp và hiện đại bậc nhất Hà Giang.

Trên đây chỉ là số ít trong rất nhiều doanh nghiệp điển hình của tỉnh Hà Giang do người Thái Bình làm quản lý. Song tựu chung lại, sự phát triển mang tính đột phá của các doanh nghiệp đã trở thành động lực quan trọng đóng góp cho Hà Giang phát triển. Bởi họ đã và đang góp phần giải phóng, phát triển sức sản xuất; huy động, phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách. Đồng thời, tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội...

Không chỉ có những người con quê lúa góp sức xây dựng các cơ quan Đảng, Nhà nước, phát triển doanh nghiệp, nhiều người như lão nông Phạm Bá Kỳ (quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã dốc sức xây dựng nông thôn Hà Giang phát triển. Nay tuổi đã gần 80, sau nhiều thập kỷ gắn bó, cùng người dân địa phương đoàn kết xây dựng nông thôn mới, giờ đây ông Kỳ vui mừng chứng kiến thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang bắt đầu thành thôn tự chủ - tự quản kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Bắc Quang.

“Anh đi khai phá miền tây  
Rừng núi bao la

bừng giắc say  
Anh khai đất hoang  
thành luống cày  
Mai kia mừng ngô,  
lúa nặng tay”.

Những câu thơ đầy quyết tâm ấy của ông Phạm Bá Kỳ buổi đầu lên với Hà Giang cách đây gần 3 thập kỷ được ngâm nga bên nương chè đang chờ được thu hái khiến chúng tôi thêm ấn tượng về tâm huyết và đóng góp của những người con quê lúa trong công cuộc xây dựng Hà Giang sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn...

(còn nữa)  
**THU PHƯƠNG**  
(Bà Rịa - Vũng Tàu)

(Tác phẩm dự thi viết về để tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

# Đoàn Văn Hậu - vươn tới trời Âu

Đoàn Văn Hậu là cái tên được nhiều người nhắc đến sau khi chính thức khoác áo câu lạc bộ SC Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tin tức về cầu thủ mang số áo 15 của SC Heerenveen luôn được các tờ báo trong và ngoài nước cập nhật hàng ngày. Điều đó cho thấy độ “hot” của hậu vệ quê Thái Bình khi là một trong số ít cầu thủ Việt Nam thi đấu ở châu Âu.

**C**hia sẻ thông tin mới nhất về cầu con trai của mình, ông Đoàn Quốc Thắng cho biết: Hậu bay sang Hà Lan vào rạng sáng ngày 17/9, hai vợ chồng tôi lên tiễn và mang cho cháu chai măm tếp làm quà quê hương. Từ khi sang Hà Lan, hàng ngày vào buổi tối Hậu đều gọi điện về nói chuyện với bố mẹ và chia sẻ rằng thời tiết bên đây khoảng 17 - 18°C, đỡ ăn thức uống phù hợp, có thể mua được gạo để nấu cơm. Khi sang Hà Lan, cầu lạc bộ đã sắp xếp nhà ở và xe ô tô để Hậu đi lại. Khoảng cách

từ nơi ở đến địa điểm luyện tập khoảng 20km. Hiện tại, do chưa thông thạo đường nên đi đầu Hậu cũng có người đưa đi. Hậu đã được giao lưu, làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ và ngày 20/9 bắt đầu ra sân tập luyện. Hậu được ra nước ngoài thi đấu là niềm vui và tự hào với cháu và gia đình vì đó là vinh dự của đời cầu thủ song tâm lý bố mẹ ai có con đi xa cũng lo lắng, sợ con không thích nghi được với môi trường bên đó. Chúng tôi chỉ dặn con cố gắng học hỏi, rèn luyện, nhanh chóng hòa nhập với đội

bóng mới. Tuy nhiên, Hậu rất tự lập và tình cảm, cháu luôn động viên bố mẹ và nói sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu. Vì thế gia đình cũng yên tâm hơn. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ mang áo số 5 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, trưởng thành từ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, từng tham gia các giải đấu lớn và đạt thành tích cao. Thế nhưng, nhiều người lại không khỏi bất ngờ khi Hậu không phải con nhà nòi bóng đá và có lúc sự kỳ lạ về vị trí đi chơi điện tử. Song điểm cộng của cầu thủ này là niềm đam mê chơi bóng

và tinh thần nỗ lực tập luyện. Đam mê bóng đá từ nhỏ, vào những buổi trưa Hậu thường trốn bố mẹ sang sân nhà ông bà đá bóng một mình. Sau khi tan trường Hậu ít khi về nhà ngay mà ở lại cùng các bạn đá bóng đến tối muộn, bố mẹ phải đi tìm về. Từ những trận đấu giao hữu cụm trường, hội khỏe Phù Đổng, Đoàn Văn Hậu được các thầy ở Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh chú ý. Đến giữa năm lớp 4, Hậu được tuyển chọn vào Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh. Tuy nhiên, lúc này là cả một sự đắn đo của gia đình bởi những lo lắng về tương lai nếu không thành tài. Đến đáp sự kỳ vọng của gia đình, các thầy trong Trường, Hậu nỗ lực tập luyện và giúp đội bóng nhi đồng Thái Bình giành nhiều giải cao tại các giải toàn quốc. Từ đó Đoàn Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của lò đào tạo bóng đá Hà Nội FC khi mới 11 tuổi. Dưới sự dìu dắt của các thầy trong câu lạc bộ, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, dù trẻ tuổi nhất nhưng Đoàn Văn Hậu

đã tham gia nhiều giải lớn như U20 World Cup 2017, U23 châu Á 2018, AFF Suzuki Cup 2018, Asian Cup 2019... cùng đồng đội lập công, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Sống xa nhà từ bé nhưng Đoàn Văn Hậu rất tình cảm. Cầu thủ trẻ rất chăm gọi điện về cho gia đình, luôn thể hiện sự quan tâm tới bố mẹ. Bà Vũ Thị Nu, mẹ Đoàn Văn Hậu cho biết: Hậu rất ít khi kể về việc tập luyện. Dù bị chấn thương cũng giấu bố mẹ, chúng tôi chỉ biết khi xem thông tin trên báo, đài. Khi hỏi con có đau không Hậu luôn trả lời con không sao, bố mẹ yên tâm. Động viên con, trong những trận thi đấu quan trọng của Hậu chúng tôi đều cố mặt và cháu luôn tìm đến bố mẹ sau khi hết trận. Đã ở vị trí hậu vệ cánh trái nhưng Đoàn Văn Hậu còn có khả năng chơi tốt ở vị trí tiền vệ và khả năng cú sút xa uy lực, chính xác. Hậu còn được các tờ báo nước ngoài đánh giá cao ở những pha tắc bóng, những cú vẩy má ngoài điệu nghệ. Với

chiều cao 1,85m cùng kỹ thuật nổi trội, Đoàn Văn Hậu nhận được sự chú ý của nhiều câu lạc bộ và SC Heerenveen là một trong số đó. Hợp đồng với SC Heerenveen đã đưa Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi

bóng tại Hà Lan. Cái tên Đoàn Văn Hậu đã trở thành niềm tự hào của người hâm mộ khi góp phần khẳng định bước tiến mới của bóng đá Việt Nam. Hy vọng thành công sẽ đến với cầu thủ trẻ quê Thái Bình.

HOÀNG LANH



Đoàn Văn Hậu ra mắt SC Heerenveen.

Nguồn internet